



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 11 tháng Một năm 2022
LIÊN HỆ: Tina Landis, 415-940-3585

Cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng của Địa Hạt Không Khí sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng Một

SAN FRANCISCO – Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào lúc 6 giờ chiều, ngày 13 tháng Một.

Trong một thời khắc lịch sử, Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí đã phê duyệt việc thành lập Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng đầu tiên của Địa Hạt Không Khí vào ngày 17 tháng Mười Một, 2021. Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng sẽ tư vấn cho Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí về vấn đề công bằng môi trường và chính sách dựa trên công bằng, đồng thời là cơ quan đầu tiên thuộc loại hình này tại Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh.

Giám đốc điều hành Jack Broadbent của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng với việc ra mắt hội đồng mới này, để người dân có thể đóng góp ý kiến về các vấn đề chính sách và chương trình của Địa Hạt Không Khí. Khi không ngừng tạo dựng sự công bằng về chất lượng không khí thông qua giải quyết giúp các cộng đồng chịu nhiều áp lực nhất do ô nhiễm, chúng tôi coi Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng là một bước tiến quan trọng để giải quyết những vấn đề bất bình đẳng này. Những ý kiến đóng góp và quan điểm độc đáo của những người đại diện và những người ủng hộ đang sinh sống, làm việc và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn đề ô nhiễm không khí sẽ giúp đưa ra những giải pháp tốt hơn và lâu dài”.

Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng là một Ủy Ban Đạo Luật Brown và bao gồm 17 thành viên cộng đồng từ khắp Vùng Vịnh. Các ủy viên hội đồng phản ánh tính đa dạng của các cộng đồng tại Vùng Vịnh và trải nghiệm thực tế của những người đang sống trong các cộng đồng bị tác động nặng nề bởi vấn đề ô nhiễm không khí. Các cá nhân trong hội đồng này có nhiều kỹ năng đa dạng, kiến thức và kinh nghiệm kỹ thuật phong phú có liên quan.

Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng được thành lập theo yêu cầu của cộng đồng và sẽ đóng góp ý kiến cho các sáng kiến quan trọng của Địa Hạt Không Khí. Địa Hạt Không Khí sẽ nỗ lực để hỗ trợ vấn đề công bằng chủng tộc và công bằng môi trường trong quá trình hoạt động của mình dưới sự chỉ đạo của Veronica Eady, phó giám đốc điều hành cấp cao về chính sách và công bằng.

Phó giám đốc điều hành cấp cao Veronica Eady của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Công bằng môi trường không phải là vấn đề trong quá khứ, mà là thách thức đang diễn ra tại Vùng Vịnh. Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng sẽ đóng góp nhiều ý kiến phong phú từ các cộng đồng bị tác động nặng nề nhất trong khu vực của chúng ta cho việc thảo luận để giải quyết những bất bình đẳng về sức khỏe do ô nhiễm và cung cấp thông tin cho chương trình chính sách hướng tới công bằng của chúng ta”.

NỘI DUNG: Cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng của Địa Hạt Không Khí

ĐỐI TƯỢNG: Ủy Viên Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng

THỜI GIAN: Thứ Năm, ngày 13 tháng Một, 2022, từ 6 – 9 giờ tối.

ĐỊA ĐIỂM: Liên Kết Zoom:
<https://us02web.zoom.us/j/83545993948>
ID Hội Thảo Trên Web: 835 4599 3948

Công chúng có thể tham dự và tham gia cuộc họp của Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Council, CAC) qua Zoom. Quý vị có thể tìm tài liệu về chương trình tại đây: <https://www.baaqmd.gov/about-the-air-district/community-advisory-council>

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Air District Homepage](#) | [News Releases](#)